

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์ ในฐานะประธาน ทปนอ.มทร. กล่าวอวยพรเนื่องในพิธี เทศกาลมหาสงกรานต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2561		รับทราบ	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
<p>1.2.1 กรรมการลาประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ตะวันออก กรรมการ 2) ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ นายกสภา มทร.ล้านนา กรรมการ 3) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ <p>กรรมการมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายสภา มทร.พระนคร กรรมการ โดยมอบหมายให้ ดร.ชวลิต นิมละอ อูปนนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม ประชุมแทน 2) รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภา มทร.ศรีวิชัย กรรมการ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.สุพจน์ เพ็ญพูนพงศ์ อูปนนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแทน 3) ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน กรรมการ โดยมอบหมายให้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อูปนนายกสภา 		รับทราบ	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
<p>มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>4) นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี กรรมการ โดยมอบหมายให้ ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>5) ผศ.ดร.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ อธิการบดี มทร.ตะวันออก กรรมการ โดยมอบหมายให้ รศ.ประวิตร พุทยานนท์ รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>6) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร. พระนคร กรรมการ โดยมอบหมายให้ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>7) ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการแทนอธิการบดี มทร. ล้านนา กรรมการ โดยมอบหมายให้ นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดี ด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>8) ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กรรมการ โดยมอบหมายให้ ผศ.อุตร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ โดยมอบหมายให้ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมแทน</p>			
<p>1.2.2 รับทราบการชี้แจงแนวทางการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันอุดมศึกษา</p>	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร.</p>	<p>รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ติดตามข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>1.2.3 พิจารณาการมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรื่อง มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย</p>	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร.</p>	<p>รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นำนโยบายไปพิจารณา ศึกษา และถือปฏิบัติ</p>	<p>แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม ทปอ.มทร. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561			
1.2.4 รับทราบหลักสูตรพันธุ์ใหม่ในมหาวิทยาลัยไทย	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม			
2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือต่างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1 รับทราบรายงานทิศทางการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรอาชีวศึกษาให้เชื่อมโยงกับ 9 มทร. และ 3 พระจอมเกล้าฯ	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและเห็นชอบมอบรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร) หรือร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายวิระศักดิ์ วงษ์สมบัติ) เรื่องวิทยาลัยอาชีวศึกษาบางแห่ง ยังไม่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง ทราบและมอบ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2 รับทราบกำหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและเห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการดังนี้ 1. ทำหนังสือเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมถวายพระฉายา	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง ทราบและมอบ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
		ลักษณะ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณห้องที่ประทับ ภายหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่าย 2. ทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากเสร็จพิธี 3. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่ง	มทร. กรุงเทพฯ มทร.อีสาน มทร.ศรีวิชัย และ มทร.ตะวันออก	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่ง ด้านขนส่งทางราง ด้านขนส่งทางน้ำ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0 และด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	มทร.พระนคร	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	มทร. สุวรรณภูมิ	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งต่อไป	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหาร และโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา	มทร.ธัญบุรี	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหาร และด้านการพัฒนาครุวิชาชีพ	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
4.5 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry)	มทร. รัตนโกสินทร์	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry)	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.6 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตอบสนองโครงการพระราชดำริและด้านกิจการเพื่อสังคม	มทร.กรุงเทพ และ มทร.ล้านนา	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านกิจการเพื่อสังคม	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.7 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	มทร.อีสาน	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.8 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2566) ประจำปี พ.ศ. 2561 และสรุปงบประมาณที่ได้ปรับลดตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณ	มทร.อีสาน	<p>รับทราบและเห็นชอบมอบดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 - 2566) ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งสิ้น 12 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,800.19 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 2. เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เจ้าภาพ) เสนอโครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 - 2566) ต่อคณะรัฐมนตรี ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 12 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,800.19 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
5.1 รับทราบการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหม่ของประเทศ โดย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.2 รับทราบ Thailand Taking off to New Heights โดย Kan Trakulhoon Director & Chairman of the Management Advisory Committee SCG	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.3 รับทราบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสู่การพลิกโฉมประเทศ โดย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment)	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.4 รับทราบพลิกโฉมประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.5 รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.6 รับทราบการบรรยายเรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดย นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.7 รับทราบแนวทางการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
5.8 รับทราบกำหนดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562	มทร.อีสาน	รับทราบและขอเรียนเชิญอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง เข้าร่วมเสด็จ ฯ และเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานแต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ช่วงเช้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.9 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมใหม่	มทร.กรุงเทพ	รับทราบ	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ			
6.1 กำหนดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบให้มีการกำหนดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 เดือนต่อครั้ง และมอบดำเนินการดังนี้ 1. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัณจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พัฒนชกการ พระนคร) 2. มอบฝ่ายเลขานุการ ทปอ.มทร. ทำหนังสือเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ 3. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เสนอวาระเข้าที่ประชุมก่อนถึงวันกำหนดการประชุมอย่างน้อย 15 วัน เพื่อจัดทำรูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการ ทปอ.มทร. พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน	แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและมอบเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.			